
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
สมัยสามัญที ่ 1  (ครั้งแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี  2568 
วันที ่ 10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะค ุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูม ิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษ ุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7        -ลา-  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ  

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต. เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต. สงัด  เศษจัตุรัส   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.   วิเวช  จ่าชัย     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก วิษณุชัย  นามหนองอ้อ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 

-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568  นายวาริน  วุ้นชีลอง  
ส.อบต.หมู่ 7 บ้านกุดตะเคียน  ขออนุญาตลาการประชุมในวันนี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุม
เพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  เมื่อ
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖7 

 
ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เสนอใหม่ 
 

 
 

จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
เลขานุการสภา/ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
 
 

5.1  แผนพัฒนาฯ  ปี 2566-2570  ฉบับท่ี 1  ครั้งที่ 1/2568 
 

-สำหรับวาระนี้ในเรื่องของการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566-2570 ครั้งที่ 
1/2568 ซ ึ ่ งแผนได ้ผ ่านกระบวนการข ั ้นตอนต ั ้ งแต ่การจ ัดทำในส่วนของ
คณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนและมาถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผ่านการพิจารณาตามระเบียบจึงนำมาเสนอเพื่อให้สภาได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบส่วนรายละเอียดจะอยู่ในร่างแผนพัฒนาที่ส่งมอบให้กับทุกท่านโดย
จะไม่ขอชี ้แจงในรายละเอียดทั ้งหมดจะชี ้แจงในประเด็นที ่มีการเพิ ่มเติมเพราะ
โครงการเดิมๆท่ีในแผนเก่านั้นก็ยังคงไว้ไม่ได้ตัดออกขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบ
โครงการต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านเป็นสำคัญว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตกหล่น
หรือไม่อย่างไร 
 
-ผมขอเน้นย้ำให้ทุกท่านได้เช็คตรวจสอบโครงการต่างๆที่มีอยู่ในแผนเพื่อให้ตรงและ
สอดคล้องเวลาจะดึงโครงการที่อยู่ในแผนออกมาจัดทำโครงการเพื่อจะได้ไม่มีปัญหา
ในภายหลังและฝากตรวจสอบโครงการถนนว่าความกว้างยาวให้ถูกต้องอาจจะมีบาง
โครงการกรณีท่ีถนนกว้าง 4 เมตรนั้นว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร โดยปกติถนนไม่น่าจะ 



 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
เลขานุการสภา/ปลัด อบต. 
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กว้าง 4 เมตรนอกจากเสียว่าช่างสำรวจตามสภาพความเป็นจริงอาจจะมีช่วงแคบของ
ถนน และขอเพิ่มเติมโครงการซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลคือเพิ่มในส่วนของเครื่อง
กรองน้ำสะอาดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรืออภิปรายใดๆ เร ื ่องของการพิจารณา
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566-2570 ครั้งที่ 1/2568หรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบ 
 
-ที่ประชุมได้เช็คและตรวจสอบโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มี
ข้อขัดข้องอย่างไร  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   10  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
5.2  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่  1-12 
 

-ก่อนที่จะพิจารณาการขออนุญาตใช้เงินสะสมขอแจ้งรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่
สามารถนำมาใช้ได้ตามรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารหากพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่อาจแจกจ่ายจะ
มอบให้กับทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
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-สรุปก็คือเรามียอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้   โดยยังไม่ได้กันเงินทุนสำรอง  เงิน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือนร้อยละ 15 ของบประมาณประจำปีเงิน
สมทบกองทุน ฯ และเงินขาดบัญชี  ออกไปแล้วเหลือเงิน 22,625,146.11 บาท 
ทั้งนี้ไม่ได้รวมเงินขาดบัญชี  หากหักยอดเงินที่ต้องการข้างต้นออกจะสามารถใช้ได้อยู่
ที่ ประมาณ 10,028,761.42 บาท 
 
-ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้เงินสะสม  ซึ่งจริงๆแล้วมีความจำเป็น
หลายโครงการที่จะเสนอแต่ด้วยภารกิจที่มากทำให้จัดทำโครงการที่จะเสนอต่อสภาไม่
ทันจึงได้เสนอเฉพาะที่ประมาณการเรียบร้อยก่อน  คือโครงการติดตั้งกล้องวงจร 
CCTV ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยเพราะ
ดูจากสถิติข้อมูลในเรื่องอาชญากรรมยาเสพติดในหมู่บ้านของเราก็มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
จึงเห็นควรที่จะติดตั้งกล้องวงจร CCTV เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน  ส่วนรายละเอียดของจุดที ่ติดตั้งตามเอกสารบันทึก
ข้อความวันที่ 17 มกราคม 2568 ที่ส่งให้กับสภาก่อนหน้านี้ 
-โดยรายละเอียดของการติดตั้งก็จะมีอุปกรณ์ของระบบกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด 
CCTV มีกล้องโทรทรรศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที ่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกสำนักงานอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
โทรทัศน์ LED และค่าจ้างดำเนินการติดตั้งและสายนำสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ
ซึ่งขนาดและปริมาณของงานขึ้นอยู่กับระยะทางของการติดตั้งเดินสายสัญญาณ  
  มีโครงการติดตั้งกล้องวงจร CCTV จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,148,000.00 บาท 



 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา ฯ 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
นายปรีชา  วงศ์จักษุ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
 
นางสาวจิราภรณ์ คำห้วยแย้ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 12 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
เลขานุการสภา/ปลัด อบต. 
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-มีข้อสงสัยว่ายอดเงินไม่เท่ากันซึ่งจำนวนจุดที่ติดตั้งเท่ากันไฉนราคาประเมินไม่เท่ากัน 
 
 
-สาเหตุที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะทางได้จากที่ติดตั้งเดินสายนำสัญญาณระยะไม่
เท่ากันจึงทำให้ราคาประเมินไม่เท่ากัน 
 
-จากที่ฟังท่านนายกได้อธิบายเหตุผลและได้ดูรายละเอียดของโครงในเอกสารแล้วไม่
น่าจะมีปัญหา 
 
-ผมสงสัยระยะความยาวจากล้ องกับห้องควบคุม 1,205 เมตร 
 
 
-กรณีของหมู่ 5 และหมู่ 10 จะเป็นระยะทางรวมทั้งหมด 4 จุดจากกล้องโทรทัศน์ไป
ยังห้องควบคุมซึ่งหมู่ 5 หมู ่ 10 ใช้ห้องควบคุมร่วมกันน่าจะติดตั้งอยู ่ที ่หมู่ 10  
ระยะทางรวมทั้ง 4 จุดไปยังห้องควบคุมรวม 1,205 เมตร 
 
-สงสัยกรณีของค่าแรงอย่างค่าแรงของแต่ละหมู่อย่างเช่นหมู่ 8 หมู่ 10 จำนวน 3 จุด
แต่ค่าแรงแตกต่างกัน 
 
-ในการออกสำรวจและกำหนดจุดติดตั้งกล้องในแต่ละจุดจะเน้นพ้ืนที่ที่ควบคุมหมู่บ้าน
ให้ได้มากที่สุด จะเป็น ทางเข้า  ทางออกและจุดที่เสี ่ยงจึงเห็นได้ว่าพื้นที่ทางเข้า
ทางออกของหมู่ 8 มีพื้นที่ที่กว้างกว่าของหมู่ 9 ทำให้ค่าแรงแตกต่างกัน  หากจะให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดสามารถทำได้ค่อยติดตั้งเพ่ิมเติมในงบประมาณคราวต่อไปได้ 
 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรืออภิปรายใดๆขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  หมู่ที่  1-12
หรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
 
-ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   10  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 
-รายงานความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีการเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนงบประจำปี 2567 ผลปรากฏว่าการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ต้องเสนอเป็นรายการปรับปรุง ซึ่งผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีบนได้ยอมรับและลงนามเห็นชอบในรายการปรับปรุงแล้ว 



 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 11 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
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สรุปความเห็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต  ง่ายๆก็คือมี
ความถูกต้องครบถ้วนไม่มีข้อบ่งชี้ในเรื่องของความผิดพลาดหรือการทุจริตแต่อย่างใด
และปิดงบเป็นปัจจุบันเรียบร้อย 
 
-ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยดำเนินงานเจ้าพ่อพญาแลบ้านเขว้า  ประจำปี 2568 นี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และท่ีเราได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพบริหารจัดการร้าน
เจ้าพ่อให้โชคเราได้ยอดเงินทั้งสิ ้น 980 ,000 บาท ถือว่าพากันเหน็ดเหนื่อยและ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันเต็มท่ี 
-ได้เคยจัดเตรียมโครงการพลังงานโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจะเสนอสภาแต่
เนื ่องจากใบเสนอราคาของการไฟฟ้ามีระยะเวลาเกินกว่า 30 วันต้องจัดเตรียม
ประมาณการเสนอใหม่ซึ่งได้ประสานกับการไฟฟ้าเสนอราคาที่ 468 ,300 บาทหาก
ดำเนินการได้จะลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงเดือนละหมื่นกว่าบาทซึ่งคิดและระยะยาวจะมี
จุดคุ้มทุนอยู่ในปีที่ 3 ที่ 4 ปัจจุบัน อบต.ชีบน เรามีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าตกเดือนละ
เกือบ 30,000 บาท  อายุการใช้งานมาตรฐานประมาณ 25 ปี  และได้ส่งเรื่องให้
การไฟฟ้าประเมินราคาใหม่ไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
-กรณ ีโครงการก่อสร้าง ศพด.วัดโคกสว่าง ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแบบฯ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปยังกรมส่งเสริมได้ติดตาม 2-3 ครั้ง รอการอนุมัติตอบกลับ 
-วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับการส่งมอบรถ FR ช่วยเหลือ
ผู ้ป ่วยฉุกเฉิน  ซึ ่งจะมีการส่งมอบในวันดังกล่าวกับเช ิญร่วมประชุมของกรม
ชลประทานในวันเดียวกัน 
 
-คณะบริหารได้ดำเนินการโครงการติดตั ้งกล้อง CCTV อยู ่แล้วเราสามารถที ่จะ
ดำเนินการโครงการไฟส่องสว่างแสงจันทร์ทำไปพร้อมกันได้เลยหรือไม่หากทำได้ก็จะ
เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
 
-การจัดทำโครงการเองกับให้การไฟฟ้าทำเป็นเรื่องละเอียดอ่อนราคาต่างกันประมาณ 
800,000 บาท  จะหาวิธีดำเนินการติดตั้งเองเพราะอุปกรณ์ต่างๆเราซื้อมาแล้วแต่ว่า
ยังขาดรถเพื่อการติดตั้งจะอาศัยรถคีบอ้อยของท่านรองสงัด  เศษจัตุรัส รอให้เสร็จ
ภารกิจการตัดอ้อยเสียก่อนที่ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายจุดละ 10 ,000-
20,000 บาทซึ ่งสูงพอสมควร  หากเราเลือกความจำเป็นระหว่างไฟฟ้ากับถนน
งบประมาณที่ใช้ก็มากพอควรหากเอาไปพัฒนาเรื่องถนนหนทางก็จะดีกว่าหรือจำเป็น
กว่า 
-การเสนอของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีนี้เราได้ถนนคอนกรีตเพ่ิมอีก 1 กิโล
ต่อเส้นเดิมหนองอ้อวังกำแพงแม้เราจะขอโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ 2-3 โครงการ
แต่กรมฯเขาก็จะพิจารณาให้เพียง 1 โครงการ  เท่านั้นและไม่รู้ว่าเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ปี 2568 จะถูกตัดงบประมาณหรือไม่  ผมมีโอกาสขอโครงการที่นายอำเภอบ้าน
เขว้า  งบประมาณ 30 ล้าน บาท จากกรมโยธาฯ นายอำเภอบ้านเขว้าได้ยืนยันว่า 
 



 
 
 
 
 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา ฯ 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
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ตำบลชีบนขึ้นอันดับ 1 ของอำเภอบ้านเขว้าพร้อมทั้งจะมีการเสนอโครงการต่อท่าน
ส.ส.เชิงชาย  ชาลีรินทร์  เพียงแต่รอให้การเมืองหรือรัฐบาลขณะนี้กำลังปรับเพื่อให้
เสถียรเสียก่อน 
 
-หากมีโอกาสอยากให้ท่านนายกได้เสนอโครงการเส้นร่มเกล้า-ซับปลากั้ง  ระยะทาง
ประมาณ  7-8 กิโลเมตร 
                                              
-รับไปพิจารณาหากมีโอกาสแต่ว่าผมอยากให้ถนนภายในตำบลได้มาตรฐานถนนที่
เชื่อมโยงกันไปยังถนนใหญ่หรือถนนสายหลักเสียก่อน 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไมมีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ทำให้การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ในวันนี้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  และขอนัดประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2  วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2568  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

 
 
 

-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

-ผู้มาประชุม        12  คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม    4   คน 
-ผู้ลาประชุม          1    คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -     คน 
 

                                     

ลงชื่อ   จ.อ.ชัยชุมพล  ทองแย้ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ปรีชา  วงศ์จักษุ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

ลงชื่อ      พรประภา  ดนตรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 


